

# PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

DEVELOPMENT OF THE PARTY SPIRIT IN STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF DANANG WITH THE DEFENSIVE MISSION OF THE CURRENT PARTY'S IDEOLOGICAL FOUNDATION

Lâm Bá Hoà<sup>1\*</sup>, Nguyễn Thị Thu Hà<sup>1</sup>, Nguyễn Đức Tiến<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

<sup>2</sup>Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam

\*Tác giả liên hệ / Corresponding author: lamtuelam@due.udn.vn

(Nhận bài / Received: 06/6/2023; Sửa bài / Revised: 02/7/2023; Chấp nhận đăng / Accepted: 04/7/2023)

**Tóm tắt** - Phát triển đảng trong sinh viên đại học là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, trong đó có Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Là một trong những đại học có uy tín hàng đầu ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, Đảng bộ ĐHĐN luôn coi trọng công tác phát triển Đảng viên mới trong sinh viên ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Với 1.622 Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 106 chi bộ dưới cơ sở, có thể nói công tác phát triển đảng trong sinh viên ở Đảng bộ ĐHĐN đã và đang góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn chặt với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương, khu vực và cả nước.

**Từ khóa** - Đại học Đà Nẵng; Sinh viên Đại học Đà Nẵng; Phát triển Đảng; Đảng viên sinh viên; Bảo vệ nền tảng tư tưởng

## 1. Giới thiệu

Phát triển Đảng viên (ĐV) mới luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các tổ chức Đảng, đặc biệt là công tác phát triển ĐV trẻ trong các trường học. Đảng bộ ĐHĐN là Đảng bộ cấp cơ sở thuộc Thành ủy Đà Nẵng, gồm 08 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với tổng số 1.622 Đảng viên sinh hoạt tại 106 chi bộ dưới cơ sở (số liệu tính đến 15/3/2023). Trong nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ ĐHĐN luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển ĐV mới trong sinh viên (SV), coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Đảng. Từ sự bồi dưỡng, định hướng đúng đắn của các cơ sở giáo dục đại học thuộc ĐHĐN, nhiều SV có lý tưởng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác xây dựng và phát triển Đảng trong SV được Đảng bộ ĐHĐN xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế thời gian vừa qua. Bài viết nhằm khái quát về vai trò và thực trạng công tác phát triển đảng trong SV ở ĐHĐN trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

## 2. Vai trò của công tác phát triển đảng trong SV đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã chỉ rõ: “Coi trọng công tác phát triển ĐV, đảm

**Abstract** - Party development for undergraduate students is one of the important political tasks of grassroots organizations in the Vietnamese higher - education system today, including the University of Danang (UD). As one of the leading prestigious universities in the Central area – Western Highland of Vietnam, the UD’s Party Committee always attaches a great importance to the development of new party members among students in all grassroots party organizations. With 1,622 Party members currently working at 106 grassroots party organizations of UD’s headquarter and UD’s member universities and affiliated units, it can be said that the party development task among students at the UD’s Party Committee has been making an important contribution to the defensive mission of the ideological foundation of the Party closely associated with the training high-quality human resources task for the locality, region and the whole country.

**Key words** - The University of Danang (UD); Student of the UD; Party Development; Student Party members; Defend the ideological foundation

bảo số lượng, chất lượng... Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp” [1, tr.186-187]. Có thể khẳng định, công tác phát triển Đảng, trong đó có phát triển Đảng trong SV luôn là một nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức đảng, đặc biệt là trong các nhà trường hiện nay. Ngay từ những năm cuối của thế kỷ XX, nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng trong các trường học, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 (khóa VIII) về “*Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển ĐV trong trường học*” để từ đó đề ra nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành nhằm “tích cực tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển ĐV trong cán bộ, giáo viên, học sinh, SV, nhất là ở những cơ sở hiện còn ít hoặc chưa có ĐV”. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa*” đã đặt ra mục tiêu “phần đầu đạt tỉ lệ ít nhất 70% ĐV mới được kết nạp từ đoàn viên”. Tiếp sau đó, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X ngày 6/8/2008 “*Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*” Đảng ta chỉ rõ: “Trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ

<sup>1</sup> The University of Danang – University of Economics, Danang, Vietnam (Lam Ba Hoa, Nguyen Thi Thu Ha)

<sup>2</sup> The University of Danang, Danang, Vietnam (Nguyen Duc Tien)

hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển”. Trước bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, trong đó có việc mở cửa và hội nhập sâu rộng về giáo dục đào tạo, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng đã đề ra nhiệm vụ “coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học”. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ “Phát triển ĐV theo đúng quy định, chú ý những người ưu tú trong công nhân, đội ngũ trí thức, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...” [2, tr.143].

Có thể khẳng định, đoàn viên, thanh niên là SV của các trường đại học (kể cả các trường cao đẳng) luôn là nguồn nhân lực quan trọng, chất lượng cao được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng khi quan tâm từ đó đề ra các chủ trương, đường lối, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ trí thức tinh hoa, có ý thức chính trị, trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Khi đề cập đến vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng và đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó” [3, tr.216].

Theo số liệu báo cáo tổng kết 5 năm triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, đã có 1.136.756 đoàn viên thanh niên, học sinh, SV ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng, có 667.449 đoàn viên ưu tú học sinh, SV được kết nạp vào Đảng, đạt tỷ lệ 58,71% [4], trong đó phần lớn ĐV là SV được kết nạp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cả nước. Điều này cho thấy, công tác phát triển Đảng trong viên viên luôn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với các trường đại học, cao đẳng trong cả nước hiện nay. Bởi việc này sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển Đảng hiện nay. Với số lượng ĐV là SV trong các trường đại học, cao đẳng được kết nạp hàng năm, “tính đến 30/6/2021, toàn Đảng có 51.900 tổ chức cơ sở đảng; đã kết nạp mới 56.376 ĐV, nâng tổng số ĐV trong cả nước là 5.248.607 ĐV” [5, tr.6]. Nhìn chung, công tác phát triển đảng trong thanh niên, SV luôn được cấp ủy đảng, nhất là tại các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học công lập luôn được quan tâm. Đây là kết quả quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, SV tại các nhà trường.

Ngày 22/10/2018, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để

phát triển đất nước”. Điều này cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc hệ trọng, có tính sống còn đối với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của các tổ chức cơ sở Đảng và mỗi ĐV. Bởi nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là mục tiêu được các thế lực thù địch nhắm vào nhằm chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc để thực hiện các âm mưu diễn biến hoà bình chống phá Đảng và Nhà nước. Khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu, Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [1, tr.109].

Là một Đảng bộ cấp cơ sở có số lượng ĐV lớn thuộc thành uỷ Đà Nẵng, trong gần 30 năm xây dựng và phát triển, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng bộ ĐHĐN đặc biệt quan tâm và chỉ đạo trong tất cả các mảng hoạt động của Nhà trường, trong đó có công tác phát triển ĐV là SV ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc mà cụ thể là các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN. Việc đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực thi tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành giáo dục trong toàn ĐHĐN những năm vừa qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và đã góp phần không nhỏ trong việc giữ vững sự ổn định, đoàn kết nội bộ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng và Nhà nước giao phó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Đồng thời, không ngừng củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ viên chức (CBVC), người lao động và người học đối với Đảng và Nhà nước.

Từ những quan điểm nêu trên, nhóm tác giả cho rằng, công tác phát triển đảng trong SV nói chung, SV ĐHĐN nói riêng luôn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, cụ thể là:

*Thứ nhất*, phát triển Đảng trong SV có vai trò quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho SV ở trường đại học hiện nay. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV không chỉ thông qua giảng dạy và học tập các môn lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là giáo dục về ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp, giáo dục về lịch sử, về truyền thống văn hóa của dân tộc, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho SV. Khi SV thay đổi nhận thức và mục tiêu phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống tích cực, ý thức công dân sẽ được hình thành trong nhiều thế hệ thanh niên, SV. Đó là những con người có phẩm chất tốt, có khí phách và quyết tâm hành động, là những người luôn xác định rõ mục tiêu, khát vọng và niềm tin được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

*Thứ hai*, phát triển Đảng trong SV là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, của những người đứng đầu công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên. Từ việc phát triển Đảng trong SV sẽ giúp cho cấp ủy đảng, những người đứng đầu công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên có những định

hướng rõ ràng và chương trình hành động cụ thể trong chỉ đạo, quản lý và giám sát việc thực hiện công tác công tác Đoàn, Hội hàng năm. Từ những mục tiêu về phát triển Đảng trong SV, các cấp ủy đảng cơ sở, lãnh đạo chính quyền các cấp phải định kỳ gặp gỡ, đối thoại với SV nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng chuyên môn nghề nghiệp, điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc về lập trường chính trị tư tưởng trong SV. Đây cũng là một trong những kênh thông tin quan trọng để các cấp ủy đảng xét duyệt, lựa chọn được những đoàn viên ưu tú có đủ đức, đủ tài đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả của công tác phát triển ĐV trong SV phải được xem là một trong những tiêu chí quan trọng của việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Không chỉ vậy, mỗi ĐV dù là giảng viên của Nhà trường hay SV trong Chi bộ SV đều phải là tấm gương sáng cho các đoàn viên thanh niên, SV khác noi theo.

*Thứ ba*, phát triển đảng trong SV nhằm không ngừng củng cố vị trí và vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, SV, đội dự bị tin cậy của Đảng” trong môi trường đại học. Chú trọng công tác phát triển Đảng trong SV sẽ giúp cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp lựa chọn được những cán bộ đoàn ưu tú nhất, là những hạt nhân tiêu biểu, tấm gương sáng có sức lan tỏa lớn đối với thanh niên, SV trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở trường đại học. Bên cạnh đó, việc phát triển Đảng trong SV cũng chính là môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện tính kỷ luật, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các hoạt động của Đoàn, Hội hiện nay ở giảng đường đại học hiện nay.

*Thứ tư*, phát triển ĐV trong SV sẽ giúp bản thân mỗi SV có ý thức hơn trong việc tu dưỡng đạo đức, hoàn thiện nhân cách và có lối sống lành mạnh trước những tác động mạnh mẽ từ môi trường xã hội hiện nay. Khi đã có mục tiêu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân mỗi SV phải luôn tự ý thức về việc không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, vươn lên trong quá trình học tập, cũng như trong lao động và đời sống, bản thân SV phải nhận thức rõ được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Đó chính là trách nhiệm của tuổi trẻ, của những người được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và là chủ nhân của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

*Thứ năm*, phát triển Đảng trong SV sẽ góp phần không nhỏ vào việc hạn chế những mặt tiêu cực từ xã hội tác động đến SV làm cho một bộ phận không nhỏ SV các trường đại học hiện nay có những nhận thức lệch lạc về đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bàng quan tình hình của đất nước, thời cuộc, không chỉ vậy, một bộ phận còn không muốn học tập các môn học thuộc khối Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phải nhụt về lý tưởng, có lối sống thiếu lành mạnh, thực dụng, chạy theo xu hướng nhất thời, v.v... Trên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ SV hiện nay có lối sống cá nhân thực dụng, xa rời đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sự suy giảm đạo đức, lệch lạc về lối sống trong một bộ phận SV đang có chiều hướng tiêu cực ngày càng tăng. Tình trạng “vật chất hoá các hành vi ứng xử”, xem nhẹ hoặc “buông bỏ” giá trị đạo đức truyền thống theo kiểu “văn

minh vật chất”, “văn minh tiêu dùng” đang trở nên phổ biến hơn. Một bộ phận thanh niên, SV hiện nay đang chạy theo xu hướng sính ngoại, đề cao quá mức giá trị của đồng tiền, đua đòi ăn chơi, có lối sống gấp, đề cao sự hưởng thụ của cá nhân mà quên mất hoàn cảnh của gia đình và cá nhân. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít thanh niên, SV do lối sống buông thả, thích hưởng thụ hơn lao động nên đã ngã cào con đường phạm tội và huỷ hoại thanh xuân, huỷ hoại cuộc đời. Bởi vậy, phát triển Đảng trong SV, không chỉ nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng cho những người được đứng vào hàng ngũ của Đảng, điều quan trọng là nó trở thành hiệu ứng có sức lan tỏa để các bạn trẻ SV khác noi gương, học tập nhằm góp phần vào việc hình thành những lớp SV thái độ sống tốt, tin tưởng vào tương lai của đất nước, có khát vọng sống, có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

### **3. Thực trạng công tác phát triển ĐV trong SV ĐHQĐN giai đoạn 2015 – 2022**

#### **3.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng**

Xác định rõ việc phát triển Đảng trong SV là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác đối mới một cách căn bản và toàn diện giáo dục đại học hiện nay, Đảng bộ ĐHQĐN khẳng định, “kết nạp nhiều học sinh, SV đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, mà đây còn là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bám sát tình hình thực tiễn tại các đơn vị, trong công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, Đảng bộ ĐHQĐN thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 (khoá XII) của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 “*về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia*”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “*về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị “*về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*”; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư “*về nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng*”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “*về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”... Đặc biệt, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị Khóa VIII về “*Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển ĐV trong trường học*”. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa*” đặt ra mục tiêu “*Phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% ĐV mới được kết nạp từ đoàn viên*”. Quyết định số 1501/QĐ-

TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020*”, trong đó đề ra chỉ tiêu “giới thiệu cho Đảng 300.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có ít nhất 100.000 ĐV trẻ được kết nạp”. Từ các quan điểm chỉ đạo của Đảng như đã nêu trên, Đảng bộ ĐHĐN đã cụ thể hoá bằng nghị quyết của các kỳ đại hội cũng như các nghị quyết chuyên đề và được chính quyền triển khai thông chiến lược phát triển và kế hoạch hành động của từng đơn vị thuộc và trực thuộc nhằm đạt được các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian vừa qua.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống học sinh, SV, Đảng bộ ĐHĐN thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho ĐV, CBVC và SV về sứ mệnh, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, về mục tiêu xã hội chủ nghĩa, Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới thông qua các hình thức đa dạng phong phú. Bên cạnh đó, trong công tác chỉ đạo, Đảng bộ ĐHĐN luôn chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho SV, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc tạo môi trường để SV rèn luyện, phát triển bản thân.

### 3.2. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và ĐV

Trong nhiều năm vừa qua, Đảng bộ ĐHĐN đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, tiên phong trong công tác chỉ đạo, điều hành các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm giữ vững sự ổn định về chính trị, đoàn kết nội bộ và không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, viên chức, ĐV trong toàn ĐHĐN. Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, Đảng bộ ĐHĐN đã tổ chức cho 3.656 CBVC và SV tham gia lớp nhận thức Đảng, trong đó 374 CBVC và 3.282 SV. Trong các năm từ 2020 đến năm 2022, trước diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19, Đảng ủy ĐHĐN vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi dưỡng nhận thức Đảng cho SV trong toàn ĐHĐN, trong đó SV khối ngành sư phạm và kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ cao trong công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đảng bộ ĐHĐN đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (viết tắt Nghị quyết số 04-NQ/TW) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt Chỉ thị số 05-CT/TW) từ việc triển khai tổ chức quán triệt nghị quyết đến việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và toàn thể ĐV, CBVC toàn đơn vị; đưa nội dung học tập theo các chuyên đề vào các buổi sinh hoạt Chi bộ. Qua triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ĐHĐN cũng như mỗi cán bộ, viên chức, ĐV đã nhận thức sâu sắc hơn về các biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đồng thời hiểu được những mối đe dọa, nguy hiểm khôn lường từ sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mang lại nhằm có hướng khắc phục kịp thời. Trong các hoạt động của chính quyền

cũng như sinh hoạt đảng, bản thân từng cán bộ, ĐV đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

**Bảng 1.** Tình hình bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong SV ĐHĐN giai đoạn 2020 – 2022

Stt	Nội dung	Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
		SL	Tỷ lệ	SL	Tỷ lệ	SL	Tỷ lệ
	<b>Tổng số</b>	<b>605</b>	<b>100%</b>	<b>872</b>	<b>100%</b>	<b>642</b>	<b>100%</b>
1	Trường ĐHBK	108	17,9%	119	13,6%	112	17,4%
2	Trường ĐHKIT	73	12,1%	200	22,9%	59	9,2%
3	Trường ĐHSP	241	39,8%	243	27,9%	301	46,9%
4	Trường ĐHNN	42	6,9%	92	10,6%	29	4,5%
5	Trường ĐHSPKT	73	12,1%	132	15,1%	51	7,9%
6	Trường ĐH CNTT&TT VH	18	3,0%	27	3,1%	18	2,8%
7	Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum	29	4,8%	28	3,2%	39	6,1%
8	Khoa Y dược	21	3,5%	28	3,2%	32	5,0%
9	Cơ quan ĐHĐN	0	0,0%	3	0,3%	1	0,2%

Ghi chú: ĐHBK: Đại học Bách khoa;  
ĐHKIT: Đại học Kinh tế;  
ĐHSP: Đại học Sư phạm;  
ĐHNN: Đại học Ngoại ngữ;  
ĐHSPKT: Đại học Sư phạm Kỹ thuật;  
ĐH CNTT&TT VH: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn

(Số liệu của Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN)

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHĐN bằng các chương trình hành động cụ thể đã giúp cho mỗi ĐV, CBVC, người lao động và người học trong toàn ĐHĐN có được sự an tâm, tin tưởng và đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời kiên định lập trường chính trị, tư tưởng trong học tập cũng như công tác. Tập thể Lãnh đạo ĐHĐN nói chung, Đảng ủy ĐHĐN nói riêng luôn đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cũng như các hoạt động chung của đại học và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất và đúng tiến độ. Thông qua các sinh hoạt đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các chi bộ dưới cơ sở, mỗi bộ viên chức, ĐV trong toàn ĐHĐN nhận thức rõ tầm quan trọng, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và nắm rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Từ đó nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tại một số chi bộ, đơn vị thời gian đầu còn chậm, thiếu chủ động, một số đơn vị còn tâm lý chờ đợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW. Việc triển khai các Chỉ thị quan trọng nêu trên của Trung ương chưa đều khắp, còn một số đơn vị lúng túng trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, sinh động.

Công tác phát triển ĐV mới luôn được quan tâm, đặc biệt đối với giảng viên trẻ và SV. Đảng ủy ĐHĐN đã chỉ đạo các cấp ủy đảng duy trì và phát triển hơn nữa mô hình chi bộ SV để qua đó làm cầu nối trực tiếp giữa tổ chức Đảng với SV và

thu hút ngày càng nhiều SV ưu tú đứng dưới hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các phong trào, hoạt động với nhiều hình thức phong phú, tạo nên sự gắn kết giữa SV với các hoạt động tổ chức, qua đó tạo dựng môi trường sinh hoạt, hoạt động lành mạnh giúp cho SV nâng cao hiệu quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Không chỉ vậy, thông qua các hoạt động Đoàn, Hội nhằm lựa chọn được những SV ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Chính từ những những việc làm thiết thực nêu trên, trong những năm vừa qua, số lượng ĐV mới được kết nạp, trong đó số lượng sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn chiếm trên 50% tổng số ĐV được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ ĐHĐN. Cũng trong thời gian này, đã có 538 ĐV dự bị được chuyển chính thức.

**Bảng 2.** Tình hình kết nạp ĐV mới trong Đảng bộ ĐHĐN giai đoạn từ 2015 – 2019

Năm	Tổng số	Trong đó		
		Giảng viên	CBVC	SV
2015	93	22	42	51
2016	156	28	51	105
2017	158	35	54	104
2018	131	12	33	98
2019	121	22	41	80
<b>Tổng cộng</b>	<b>659</b>	<b>119</b>	<b>221</b>	<b>438</b>

(Số liệu của Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN)

**Bảng 3.** Tình hình kết nạp ĐV trong SV ĐHĐN giai đoạn từ 2020 – 2022

Nội dung	2020	2021	2022
Trường ĐHBK	14	9	23
Trường ĐHK	21	20	26
Trường ĐHSP	22	31	29
Trường ĐHNN	0	1	5
Trường ĐHSPKT	4	10	12
Trường ĐHCNTT&TT VH	0	0	0
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum	3	1	3
Khoa Y dược	2	5	2
Cơ quan ĐHĐN	1	0	1
<b>Tổng số</b>	<b>67</b>	<b>77</b>	<b>101</b>

(Số liệu của Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN)

Trong các năm từ 2020 đến năm 2022, mặc dù chịu tác động lớn từ tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ ĐHĐN đã quyết liệt chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong SV đối với các đảng bộ cơ sở. Do vậy, dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là có nhiều thời điểm toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động gần như bị ngừng trệ nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có các hoạt động liên quan đến công tác phát triển Đảng trong SV ĐHĐN vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Chất lượng ĐV và tổ chức đảng trong Đảng bộ ĐHĐN không ngừng được nâng cao. Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận của các cấp ủy đảng, nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở trong Đảng bộ ĐHĐN và mỗi ĐV đã nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng, phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc trong công tác kết nạp ĐV mới cũng như quán triệt Chỉ thị 34 để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tạo

nguồn kết nạp ĐV. Trong những năm vừa qua Đảng bộ ĐHĐN đã không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng vào Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV ĐHĐN và các tổ chức Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục đại học thành viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, SV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, phong trào học tập tốt, rèn luyện phấn đấu vì ngày mai lập nghiệp,... qua đó có thể lựa chọn được những SV ưu tú, có nguyện vọng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhiều đảng uỷ của các cơ sở giáo dục đại học thành viên trong ĐHĐN như Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, ... đã chủ động tạo nguồn học sinh, SV ngay từ khi mới vào trường, lựa chọn những học sinh, SV có kết quả học tập nổi trội làm cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội để các em có thêm nhiều cơ hội thử thách bản thân, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và được bồi dưỡng để có thể trở thành ĐV ngay từ khi đang còn là SV trên giảng đường đại học. Với sự chủ động của các đảng uỷ, chỉ uỷ chi bộ SV, chi bộ khoa, đã góp phần thúc đẩy phong trào học sinh, SV, là “hạt giống đỏ”, là những tấm gương “SV 5 tốt”, “người thật việc thật” nhằm tạo động lực cho các bạn SV khác phấn đấu gia nhập vào hàng ngũ của Đảng.

#### 4. Kết luận

Có thể nói, trong những năm qua, việc phát triển ĐV trong SV ĐHĐN đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ ĐHĐN nói chung, các đảng bộ cơ sở ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN nói riêng ngày càng trong sạch vững mạnh, điểm tô thêm những thành tích mà Đảng bộ ĐHĐN đã đạt được. Phát triển Đảng trong SV không chỉ nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho SV, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đảng và Nhà nước, mà nó còn được xác định là nhiệm vụ chiến lược, là yêu cầu cấp thiết được đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đây cũng là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cũng như đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHĐN lần thứ VI vào cuộc sống./.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Vietnamese communist party, *Documents of the 13th National Congress, Volume 1*, National Political Publishing House, Hanoi, 2021.
- [2] Vietnamese communist party, *Documents of the 9th National Congress*, National Political Publishing House, Hanoi, 2001.
- [3] H. Ch. Minh, “*Ho Chi Minh Toan tap, vol. 5*”, National Political Publishing House, Hanoi, 2011.
- [4] Ministry of Education and Training, *the Ministry of Education and Training on summarizing 5 years of implementing Decision No. 1501/QĐ-TTg dated August 28, 2015 of the Prime Minister. No. 534/BC-BGDĐT*, 2021.
- [5] Central Organizing Committee, *Report of the Central Organizing Committee at the National Conference summarizing the work of organizing and building the Party in 2021*, 2021.